

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

Yên Hòa, ngày tháng 9 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng
chống sốt xuất huyết

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã
- Các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn.

Theo thông báo của UBND huyện Yên Mô, đến ngày 15/9/2022, trên địa bàn huyện đã phát hiện 34 ca bệnh sốt xuất huyết (28 ca nội huyện, 02 ca xâm nhập) tại 09 xã, thị trấn (Yên Từ: 22 ca; thị trấn Yên Thịnh: 02 ca; Yên Hòa: 02 ca; Yên Phong: 02 ca; Yên Thành: 02 ca; Yên Mạc: 01 ca; Yên Hưng: 01 ca; Khánh Thượng: 01 ca; Yên Nhân: 01 ca); nguy cơ cao dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 1892/UBND-YT ngày 16/9/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết; để kịp thời ngăn chặn, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng trên địa bàn xã. UBND xã Yên Hòa yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các đơn vị thôn xóm thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã, thành lập tổ xung kích phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng; khẩn trương họp triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết với tinh thần: ngăn chặn dịch từ sớm, từ xa; phát hiện, khoanh vùng và dập dịch quyết liệt, triệt để. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó hiệu quả khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

2. Công chức Văn hóa xã

Phối hợp với các ngành xây dựng tin bài tuyên truyền, chỉ đạo bộ phận đài truyền thanh tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các bài tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết; vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, cắt đứt các mắt xích truyền bệnh như: vệ sinh môi trường, loại bỏ những nơi nước đọng ngăn muỗi đẻ trứng; diệt lăng quăng, bọ gậy; diệt muỗi; tránh bị muỗi đốt... Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Những người đi từ vùng có dịch về phải thông báo với y tế địa phương để được giám sát dịch chặt chẽ.

3. Các cơ quan, đơn vị và các nhà trường trên địa bàn xã

Triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại; chủ động phát hiện xử lý các ổ dịch một cách nhanh nhất, triệt để và hiệu quả nhất, không để dịch bệnh lan rộng.

Phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng, chống bệnh sốt xuất huyết: Tổ chức ra quân đồng loạt làm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; huy động toàn dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây cối, khơi thông cống rãnh, loại bỏ, lật úp các vật dụng hoặc đồ phế thải chứa nước đọng không cho muỗi có nơi đẻ trứng (như: chai, lọ, lốp xe, vỏ hộp...), vệ sinh nhà ở, đậy kín các vật dụng chứa nước.... yêu cầu xong trước ngày 19/9/2022.

Triển khai ngay đội xung kích phòng, chống dịch bệnh tại tất cả các thôn (bao gồm: trưởng thôn; y tế thôn; thành viên các đoàn thể của thôn; giáo viên; học sinh...) đi tới từng hộ gia đình kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trực tiếp các hộ gia đình vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi tại gia đình mình, với tinh thần “cầm tay chỉ việc”; hàng tuần triển khai các đợt tổng vệ sinh môi trường, về sinh tại hộ gia đình, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, cọ rửa/đậy kín các vật dụng chứa nước sinh hoạt, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết... Khuyến khích người dân tự phun thuốc diệt muỗi tại gia đình, các chuồng gia súc, gia cầm, các khu vực rậm rạp.

Các trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại đơn vị mình.

4. Trạm Y tế

Tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết; khẩn trương tổ chức xử lý các ca bệnh ổ dịch đang hoạt động một cách nhanh nhất, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Tham mưu cho UBND xã tổ chức ngay các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo yêu cầu của UBND huyện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã và báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định.

5. Các ban ngành, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên hội viên của cơ quan, đơn vị mình và vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) để phòng chống bệnh sốt xuất huyết với thông điệp: *“Diệt lăng quăng bọ gậy là trách nhiệm của mọi nhà, cộng đồng chung tay để đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết”* và *“Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết”*; lồng ghép nội

dung tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết vào các buổi giao ban của cơ quan, đơn vị và các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.

Trên đây là công văn tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể trên địa bàn xã khẩn trương thực hiện ngay nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Cảnh